

สร. ตัง "รณ.ต้นแบบ" ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ

ก ระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เติมน้ำส่งเสริมการใช้สมุนไพรจากภูมิปัญญาคนไทย ในการบรรเทาและรักษาโรค ลงพื้นที่นำร่องเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพร พร้อมจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐาน (GMP) เพิ่มชนิดและคุณภาพยา สมุนไพรไทย กระจายสู่โรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุขทั่วประเทศ เน้นการรักษาผู้ป่วยด้วยยาไทยทดแทนยาออก

ดร.พรพนสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยมีพืชสมุนไพรอยู่มากมาย ที่มีสรรพคุณทางยา อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการบรรเทา รักษาโรคต่างๆ ได้ และเป็นที่ยอมรับว่ามีความปลอดภัยสูง เพราะมีผลข้างเคียงน้อยกว่า ยาแผนปัจจุบัน แต่กลับพบว่า คนไทยยังมีการใช้ยาสมุนไพรค่อนข้างน้อย กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนไทย



ดร.พรพนสิริ กุลนาถศิริ

มีการปลูกและใช้สมุนไพรให้มากขึ้น โดยพัฒนาให้มีการถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรรักษาโรคให้กับพื้นที่นำร่องของ แต่ละภาคเป็นจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ชัยนาท ชลบุรี อุตรดิตถ์ และราชบุรี พร้อมทั้งได้มอบต้นแบบด้วยยาสมุนไพร ประจำบ้านและต้นสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านด้วย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ของการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพให้มีความสำคัญ กับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคกันมากขึ้น

กล่าวจะศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดมาใช้เป็นยา จำเป็น ต้องมีการศึกษาวิจัย และต้องมีข้อมูลทางวิชาการรองรับ ยาสมุนไพรชนิดที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย สถานที่มีผลิตยาต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ในารผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่แพทย์และผู้บริโภค

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพสู่ระบบบริการสุขภาพ ในสถานบริการของรัฐ โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยโสธร โรงพยาบาลกุดชุม และชุมชนผู้ปลูกวัตถุดิบสมุนไพรจังหวัด ยโสธร ด้วยการสนับสนุนยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรและยาแคปซูล ขมิ้นชัน จำนวนชนิดละ 2 ล้านแคปซูล เพื่อใช้ในโรงพยาบาลกุดชุม รวมทั้งได้เผยแพร่การใช้สู่ระบบบริการสุขภาพของจังหวัดยโสธร ซึ่งถือเป็นโครงการต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ในการพัฒนางานด้าน สมุนไพรให้เป็นยาที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ในสถานบริการ สาธารณสุขและชุมชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน จากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ด้าน นางจรัญภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดตั้ง โรงงานฯ แล้ว ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้จัดให้มีบริการตรวจ



นางจรัญภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้น เพื่อ เป็นการกำนดคุณภาพให้กับ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และทุกปี สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่าย ในการให้บริการตรวจสอบและ รับรองความปลอดภัยในการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยใช้ มาตรฐานจากตำราสมุนไพร การแพทย์แผนไทยเป็นเกณฑ์

ในการรับรอง ในระยะเริ่มแรกมีตัวอย่างสมุนไพรเพียง 8 ชนิด เท่านั้น ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองจากทางสถาบันฯ แต่ปัจจุบัน มีเพิ่มขึ้นเป็น 16 ชนิดแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าปัญหาสำคัญที่ทำให้ สมุนไพรไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพส่วนใหญ่เกิดจากการปนเปื้อน เชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีบางชนิดสำหรับสมุนไพรที่ผ่านเกณฑ์ การตรวจสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรอง ซึ่งจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ประกาศนียบัตรคิวเงิน และบัตร

คิวทอง โดย ใบรับรองรูป Q ทอง จะมอบให้กับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านการตรวจ คุณลักษณะทางกายภาพและเคมี การปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนัก และการปนเปื้อนสารเคมีกำจัด ศัตรูพืช ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านการพิสูจน์ เอกลักษณ์ทางเคมีเบื้องต้นทาง เกษตรเขต ทางการปนเปื้อน เชื้อจุลินทรีย์ การปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนัก รวมทั้งการปนเปื้อน สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะได้ใบรับรองรูป Q สีเงิน ซึ่งใบรับรอง ทั้ง 2 ประเภท จะมีอายุการรับรองอยู่ที่ 2 ปี

สมุนไพรที่มีคุณภาพมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ในการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งในรูปของอาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสุขภาพ ระบบการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี และมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นที่จะใช้สมุนไพร ในการรักษาโรคอย่างยั่งยืน



เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริม ให้คนไทยใช้สมุนไพรกันมากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ สมุนไพร ที่ผ่านการวิจัยในระดับถึงอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล (Good Manufacturing Practice : GMP) รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับ การทดลองทางคลินิกและเป็นโรงงานต้นแบบให้หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ สมุนไพรอย่างมีคุณภาพ ที่ผ่านมาตรฐานโรงงานได้ผลิตยาสมุนไพร เพื่อใช้ทดสอบสรรพคุณและความปลอดภัยทางคลินิก เช่น ยาแคปซูล ขมิ้นชัน เถาวัลย์เปรียง บัญจันทน์ เมงลักคา ฯ และยังได้ดำเนิน